

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẨM XUYỀN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 274/UBND-VHTT
Về việc tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Cẩm Xuyên, ngày 29 tháng 01 năm 2021

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn.

Thực hiện Công văn số 04-/CV-BCĐ ngày 28/01/2021 của Ba chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh về việc thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trước diễn biến mới; Công văn số 53/SVHTTDL-NSVHGD ngày 14 tháng 1 năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công văn số 46/STTTT-TTBCXB ngày 14 tháng 1 năm 2021 về việc triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ sở lưu trú du lịch thực hiện một số nội dung sau:

1. Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn: Yêu cầu bắt buộc cán bộ công nhân viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống Covid - 19; thực hiện “Thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”. Cài đặt, kích hoạt lại ứng dụng Bluezone trên điện thoại di động thông minh, tránh tập trung đông người nơi công cộng, không đi đến vùng có dịch...

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền các thông điệp, nội dung về diễn biến và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, bằng nhiều hình thức như pano, bảng hướng dẫn, tờ rơi, tuyên truyền lưu động tại các địa điểm công cộng...; tăng cường thời lượng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở tối thiểu 2 lần/ngày (*Có nội dung tuyên truyền kèm theo*).

Yêu cầu người dân tuân thủ nghiêm ngặt việc đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng; cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh và thực hiện thông điệp 5K theo hướng dẫn của ngành Y tế; khuyến cáo người dân không đi đến vùng có dịch...

Tạm dừng việc tổ chức các lễ hội, lễ kỷ niệm, hội nghị, hội thảo... không cần thiết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch. Trường hợp đặc

biệt thì xin ý kiến của Ban chỉ đạo phòng chống Covid - 19 huyện và Ủy ban nhân dân huyện.

Đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, ăn uống, tiếp xúc, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn...Đối với việc cưới cần hạn chế khách mời, để tránh tập trung đông người.

3. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông: Tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền các thông điệp, nội dung về diễn biến và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên sóng phát thanh của huyện. Kịp thời ghi âm bài tuyên truyền (*có nội dung kèm theo*) gửi UBND các xã, thị trấn để thực hiện tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở

4. Các cơ sở lưu trú Du lịch

Các khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch, kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện nghiêm túc quy trình phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Thực hiện nghiêm túc việc đăng ký và khai báo an toàn Covid-19 hàng ngày theo hướng dẫn của *Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (tại Văn bản số 1352/SVHTTDL-DL ngày 16/11/2020 và Văn bản số 1448/SVHTTDL-DL ngày 11/12/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)* để kết nối với hệ thống an toàn Covid-19 quốc gia.

5. Phòng Văn hóa - Thông tin: Kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân các xã, thị trấn; Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước, tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid - 19 và việc chấp hành các quy định của nhà nước tại các cơ sở hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, cơ sở lưu trú Du lịch trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Nhận được Công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các cơ sở lưu trú du lịch triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Văn hoá- Thể thao và Du lịch;
- Sở Thông tin - Truyền thông;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Công thông tin điện tử của huyện;
- Lưu: VT, VHTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Thắng

Bài tuyên truyền thông tin về diễn biến dịch Covid-19

(Kèm theo Công văn số 274 /UBND-VHTT ngày 29 /01/2021 của UBND huyện)

Kính thưa quý thính giả!

Trong những ngày qua Việt Nam đã ghi nhận nhiều ca dương tính trong cộng đồng do biến thể mới của vi-rút (72 ca tại nhà máy POYUN, Khu công nghiệp Cộng Hòa thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương và 12 ca liên quan đến nhân viên an ninh của sân bay Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh); là trường hợp lây nhiễm cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay, có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng là rất cao.

Tổng số người mắc tính đến ngày **28/01/2021 là 1647 người**; đang điều trị **165 người**; tử vong: **35 người**.

Đối với địa bàn Hà Tĩnh:

- Đang cách ly theo dõi tại cơ sở y tế: 01 người tại BVĐK tỉnh

- Hiện tại có 01 trường hợp F1 tại huyện Hương Sơn tên là Lê Thị Bích N, sinh năm 1993 làm việc tại Cảng vụ Vân Đồn(Quảng Ninh). Ngày 21/01/2021 có ăn sáng cùng BN1553, đến ngày 24/01/2021 lên xe khách về Hương Sơn – Hà Tĩnh. Từ ngày 24/1/2021 đến 28/01/2021 đối tượng đã đi nhiều nơi tại Hương Sơn và Thành phố Vinh. Đối tượng đang được cách ly tại điểm cách ly Kim Hoa – Sơn Phúc, lấy mẫu xét nghiệm và đã âm tính lần 1 với vi rút Covid-19.

- Cách ly tập trung: tổng số công dân đang thực hiện cách ly tập trung là **1.848 người**; lũy kế số cách ly tập trung toàn tỉnh là **18.708 người**, số đã hoàn thành cách ly là **16.860 người**.

- Công tác quản lý, theo dõi, cách ly tại nhà: hiện đang theo dõi, cách ly **87 người**. Cộng dồn toàn tỉnh có 19.893 người.

Thưa toàn thể cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân huyện Cẩm Xuyên!

+ Hiện tại trên địa bàn huyện có 15 người đi dự đám cưới tại số nhà 26 – Sùng Yên - Phường Phả Lại - TP Chí Linh - tỉnh Hải Dương gồm: 12 người ở xã Cẩm Dương, 01 người ở xã Yên Hòa, 02 người ở xã Nam Phúc Thăng. Đã được điều tra dịch tễ, hướng dẫn cách ly tại nhà, hiện tại sức khỏe của các công dân bình thường.

+ Đang giám sát, theo dõi, đo thân nhiệt, hướng dẫn cách ly tại nhà đối với 25 công dân tại các xã Cẩm Sơn, Cẩm Thịnh, Cẩm Hà có tiếp xúc gần với công dân Nguyễn Quang Linh trú tại Thôn Thọ Sơn, Xã Cẩm Sơn nghi ngờ dương tính với Covid-19 sau khi nhập cảnh vào Nhật Bản ngày 21/01/2021. Hiện tại 25 công dân có tiếp xúc gần đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó có 22 mẫu có kết quả âm tính, 3 mẫu còn lại chưa có kết quả.

+ Tại thị trấn Cẩm Xuyên có 08 người đi từ Quảng Ninh về trên địa bàn; trong đó 01 người đang ở TDP 14, 04 người của nhà xe Hải Huyền, 03 người của nhà xe Hùng Hoàng đang tạm trú tại TDP 9. Đã được điều tra dịch tễ, hướng dẫn cách ly tại nhà, hiện tại sức khỏe của các công dân bình thường.

Trước tình hình diễn biến rất phức tạp của dịch Covid19, để nhanh chóng kiểm soát hiệu quả, triệt để dập dịch, không để bùng phát trong cộng đồng, BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Cẩm Xuyên yêu cầu người dân bình tĩnh,

không hoang mang với dịch tích cực áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế, không đến các vùng có dịch, nếu trở về từ vùng dịch hoặc liên quan đến các trường hợp nghi mắc bệnh Covid-19 phải thực hiện việc khai báo với cơ quan y tế địa phương, kêu gọi mỗi người dân toàn huyện cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19, thực hiện “Thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế” với các nội dung chính sau đây:

KHẨU TRANG: Đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người; đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.

KHỬ KHUẨN: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt/ vật dụng thường xuyên tiếp xúc (tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế...). Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.

KHOẢNG CÁCH: Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.

KHÔNG TỤ TẬP đông người.

KHAI BÁO Y TẾ: thực hiện khai báo y tế trên App NCOVI; cài đặt ứng dụng BlueZone tại địa chỉ <https://www.bluezone.gov.vn> để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở hãy gọi điện cho đường dây nóng phòng chống dịch Covid-19 Hà Tĩnh Sở Y tế Hà Tĩnh: 0965341616; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: 0961202026; BVĐK tỉnh Hà Tĩnh: 0912303177 hoặc 0913294205 hoặc của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.

Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe!